



Bất kỳ ai muốn tình nguyện cho Học khu Mukilteo phải đọc và tự làm quen với các điều khoản hội đồng và quy trình sau đây:

- [Điều khoản Hội đồng 5010](#) và [Quy trình 5010-P](#) - Hành động không phân biệt đối xử và Khẳng định
- [Điều khoản Hội đồng 5025](#) và [Quy trình 5025-P](#) – Điều khoản cho nhân viên/Quầy rỗi tình dục
- [Điều khoản Hội đồng 3214](#) và [Quy trình 3214-P](#) – Điều khoản cho học sinh/Quầy rỗi tình dục
- [Điều khoản Hội đồng 5026](#) và [Quy trình 5026-P](#) - Duy trì ranh giới giữa nhân viên/học sinh
- [Điều khoản Hội đồng 3421](#) và [Quy trình 3421-P](#) - Phòng ngừa ngược đãi và bỏ rơi trẻ em
- [Điều khoản Hội đồng 3216](#) và [Quy trình 3216-P](#) - Cấm quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt
- [Điều khoản Hội đồng 5430](#) và [Quy trình 5430-P](#) - Tình nguyện viên

Nội dung của các điều khoản hội đồng và quy trình có thể được tìm thấy trên trang web của học khu trong mục Học Khu Của Chúng Tôi, sau đó là Tình Nguyện Viên.

Tuyên Bố Bảo Mật

Với tư cách là một tình nguyện viên tại Học khu Mukilteo, tất cả thông tin liên quan đến học sinh, gia đình, nhân viên và tổ chức đều được bảo mật nghiêm ngặt, cho dù bằng văn bản hay lời nói. Tình nguyện viên sẽ giữ bí mật *tất cả* thông tin vào mọi lúc.

Tình nguyện viên đồng ý giữ kín bất kỳ giao tiếp bằng lời nói nào bằng cách không thảo luận về trẻ em, nhân viên hoặc gia đình trước mặt những người khác. Nếu tình nguyện viên phải truyền đạt thông tin trong tầm tai của những người khác, thì tình nguyện viên sẽ chỉ sử dụng chữ cái đầu tiên của tên học sinh. Thông tin thu được khi làm tình nguyện viên tại Học khu Mukilteo sẽ không được chia sẻ với bất kỳ ai. Tình nguyện viên sẽ báo cáo ngay lập tức bất kỳ thông tin nào được tiết lộ liên quan đến sự an toàn của trẻ trực tiếp cho hiệu trưởng hoặc điều phối viên của học khu.

Tôi, , xác nhận rằng tôi đã đọc và tự làm quen với các điều khoản hội đồng và quy trình của Học khu Mukilteo được liệt kê ở trên cũng như Tuyên Bố Bảo Mật Tình Nguyện Viên. Tôi hiểu trách nhiệm của mình về việc bảo mật và tuân thủ các điều khoản và quy trình này. Tôi biết rằng tôi có thể nói chuyện với giám đốc Nhân Sự nếu tôi có thắc mắc.

Tiết Lộ Đăng Ký

Tên ứng viên tình nguyện:

(viết in hoa)

Trả lời **CÓ** hoặc **KHÔNG** cho mỗi câu hỏi. Nếu câu trả lời là **CÓ** cho bất kỳ mục nào, hãy giải thích trong phần được cung cấp, cho biết cáo buộc hoặc phát hiện, ngày tháng và (các) tòa án liên quan.

1. Bạn đã bao giờ bị kết án về bất kỳ tội ác nào đối với trẻ em hoặc người khác, được định nghĩa trong RCW 43.43.830 như sau chưa? “Giết người trảm trọng; giết người cấp độ một hoặc cấp độ hai; bắt cóc cấp độ một hoặc cấp độ hai; hành hung cấp độ một, hai hoặc ba; hành hung trẻ em cấp độ một, hai hoặc ba; hiếp dâm cấp độ một, hai hoặc ba; hiếp dâm trẻ em mức độ một, hai hoặc ba; cướp cấp độ một hoặc cấp độ hai; đốt phá mức độ đầu tiên; trộm cấp độ đầu tiên; ngộ sát mức độ một hoặc hai; tống tiền cấp độ một hoặc cấp độ hai; tự do không đứng đắn; loạn luân; giết người bằng xe cộ; thúc đẩy mại dâm cấp độ một; giao tiếp với trẻ vị thành niên; nhốt tù trái pháp luật; tấn công đơn giản; bóc lột tình dục trẻ vị thành niên; ngược đãi hình sự cấp độ một hoặc cấp độ hai; gây nguy hiểm với một chất được kiểm soát; lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em như được định nghĩa trong RCW 26.44.020; can thiệp giám hộ mức độ một hoặc hai; hành vi sai trái tình dục bị giam giữ mức độ một hoặc hai; quấy rối ác ý; lạm dụng tình dục trẻ em cấp độ một, hai hoặc ba; hành vi sai trái tình dục cấp độ một hoặc cấp độ hai với trẻ vị thành niên; bảo trợ một gái mại dâm vị thành niên; bỏ rơi trẻ em; quảng cáo nội dung khiêu dâm; bán hoặc phân phối tài liệu khiêu dâm cho trẻ vị thành niên; hành hung giam giữ; vi phạm trật tự hạn chế lạm dụng trẻ em; mua bán trẻ em; mại dâm; trọng tội tiếp xúc không đứng đắn; bỏ rơi tội phạm; hoặc bất kỳ tội ác nào trong số này vì chúng có thể được đổi tên trong tương lai.”

TRẢ LỜI: . Nếu **CÓ**, vui lòng giải thích bên dưới:

2. Bạn đã bao giờ bị phát hiện trong bất kỳ hành động phụ thuộc nào theo RCW 13.34.030 (2) (b) đã tấn công hoặc bóc lột tình dục bất kỳ trẻ vị thành niên nào hoặc đã lạm dụng thân thể bất kỳ trẻ vị thành niên nào chưa?

TRẢ LỜI: . Nếu **CÓ**, vui lòng giải thích bên dưới:

3. Bạn đã bao giờ bị phát hiện trong một thủ tục tố tụng quan hệ gia đình theo Tiêu đề 26 RCW đã lạm dụng hoặc bóc lột tình dục bất kỳ trẻ vị thành niên nào hoặc lạm dụng thân thể bất kỳ trẻ vị thành niên nào chưa?

TRẢ LỜI: . Nếu **CÓ**, vui lòng giải thích bên dưới:

4. Bạn đã bao giờ bị phát hiện trong bất kỳ quyết định cuối cùng nào của hội đồng kỷ luật là lạm dụng tình dục hoặc bóc lột trẻ vị thành niên hoặc lạm dụng thân thể bất kỳ trẻ vị thành niên nào chưa?

TRẢ LỜI: . Nếu CÓ, vui lòng giải thích bên dưới:

LƯU Ý: Một cuộc điều tra có thể được thực hiện với Cơ quan Tuần tra Tiểu bang Washington và/hoặc cơ quan thực thi pháp luật Liên bang để xác định xem bạn có bị (a) kết án về bất kỳ hành vi phạm tội nào đối với trẻ em hoặc những người khác như được định nghĩa trong biểu mẫu tiết lộ này hay không; (b) bị phát hiện trong bất kỳ hành động phụ thuộc nào theo RCW 13.34.030 (2) (b) đã tấn công hoặc bóc lột tình dục bất kỳ trẻ vị thành niên nào hoặc lạm dụng thân thể bất kỳ trẻ vị thành niên nào; và/hoặc (c) bị tòa án phát hiện trong thủ tục tố tụng quan hệ gia đình đã lạm dụng tình dục hoặc bóc lột bất kỳ trẻ vị thành niên nào hoặc đã lạm dụng thân thể bất kỳ trẻ vị thành niên nào. Bản sao của bất kỳ phản hồi nào nhận được từ Cơ quan Tuần tra Tiểu bang Washington hoặc cơ quan thực thi pháp luật Liên bang theo yêu cầu đó sẽ được cung cấp cho bạn.

Căn cứ theo RCW 9A.72.085, tôi xác nhận theo hình phạt nếu khai man theo luật của Bang Washington rằng những điều trên là đúng và chính xác. Tôi hiểu rằng lời đề nghị làm tình nguyện viên với Học khu Mukilteo này phụ thuộc vào phản hồi có thể chấp nhận được từ Cơ quan Tuần tra Tiểu bang Washington và/hoặc cơ quan thực thi pháp luật Liên bang.

Chữ ký của người nộp đơn: Ngày tháng:

Trường/Chương trình học:



Mukilteo
School District

WASHINGTON STATE PATROL

Yêu cầu Thông tin Tiền án Tội phạm

Thông tin Ngược đãi Trẻ em / Người lớn ACT
RCW 43.43.830 43.43.845



Phần tô đậm sẽ được hoàn thành bởi ứng viên tình nguyện

Vui lòng điền vào các ô thông tin bên dưới. Khi hoàn tất, vui lòng in ra và gửi lại gói tình nguyện đã hoàn thành của bạn cho trường hay ban mà bạn đang tìm cách tình nguyện. Bạn sẽ được yêu cầu trực tiếp xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh. Nhà trường hay ban sẽ thông báo cho bạn về kết quả sau khi xem xét đơn xin tình nguyện của bạn.

Tên:	Chữ lót (đầy đủ):	Họ:	
Biệt danh / (các) họ thời con gái:			
Ngày sinh (xx/xx/xxxx):	Nam <input type="checkbox"/>	Nữ <input type="checkbox"/>	Khác <input type="checkbox"/>
Địa chỉ:	Điện thoại:		
Thành phố:	Tiểu bang:	Zip:	
Email:			
Họ và tên của (các) học sinh có quan hệ (nếu có)::		Ngày:	
Trường:			

Phần này sẽ được hoàn thành bởi trường học hay ban

Xác nhận giấy tờ tùy thân có ảnh của tình nguyện viên <input type="checkbox"/>	
Trường / ban:	Điện thoại:
Chữ ký của nhân viên:	Ngày:

Học khu Mukilteo không phân biệt đối xử trong bất kì Chương trình hay Hoạt động trên cơ sở giới tính, chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, màu da, quốc gia gốc, tuổi, cựu chiến binh hay tình trạng quân sự, xu hướng tình dục, thể hiện giới tính hay nhận dạng, tàn tật, hay việc dùng chó hướng dẫn có huấn luyện hay thú vật phục vụ, và cung cấp truy cập bình đẳng đến các Hướng đạo sinh và các nhóm thanh thiếu niên được chỉ định khác. Các nhân viên sau đây đã được chỉ định để giải quyết các câu hỏi và khiếu nại về cáo buộc phân biệt đối xử: Điều phối viên Quyền Dân sự và Điều phối viên Title IX Simone Neal (425-356-1319), nealsr@mukilteo.wednet.edu, Điều phối viên Phần 504 Becca Anderson (425-356-1277), andersonra@mukilteo.wednet.edu, và Điều phối viên ADA/Tiếp cận Karen Mooseker (425-356-1330), moosekerkw@mukilteo.wednet.edu. Địa chỉ: 9401 Sharon Drive, Everett, WA. Các câu hỏi liên quan đến các vấn đề ADA / Tiếp cận tại Trung tâm Kỹ năng Sno-Isle TECH nên được chuyển đến Giám đốc Wes Allen (425-348-2220), allenwr@mukilteo.wednet.edu. Địa chỉ: 9001 Airport Road, Everett, WA 98204.